

ทันหัน - IEC ฟ้องผู้ถือหุ้น บริษัท
ถาวรเอ็นเนอร์ยี (2013) จำกัด จำนวน
4 ราย ไม่สามารถดำเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Biogas
Power Plant) ตามกำหนด พร้อม
ทั้งให้ชำระเงินมัดจำค่าซื้อจำนวน
40 ล้านบาทและค่าเสียหายจำนวน
10 ล้านบาท รวมเป็น 50 ล้านบาท
พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปีให้แก่บริษัท

นายพงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนลเอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
หรือ IEC กล่าวว่าตามที่บริษัทได้
แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2558 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ (Biogas Power Plant)
จำนวน 1 โครงการ ขนาด 6.0 เมกะ
วัตต์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริษัท ถาวรเอ็นเนอร์ยี (2013)
จำกัด จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

IECฟ้องค่าเสียหาย50ล. ผกท.'ถาวรเอ็นเนอร์ยี'



พงศ์กวิน จรุงเรืองกิจ

ของบริษัทดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิมจำนวน 4 คนได้แก่

นางวราภรณ์ เพชรวารรณ์, นาย
พลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ, นายอิทธิเดช
ศรีสุวรรณ และนายศรันย์ อยู่สุข
ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท คิด

เป็นมูลค่าซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้น 125
ล้านบาท โดยได้กำหนดเงื่อนไข
บังคับก่อนในการทำสัญญาซื้อขาย
หุ้นและเงื่อนไขในการชำระเงินค่าหุ้น
ดังกล่าวไว้

โดยงวดแรกจำนวน 40 ล้าน
บาท (คิดเป็น 32% ของมูลค่าซื้อ
ขายหุ้น) นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย
หุ้น โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทเรียกเงิน
ค่าหุ้นที่ชำระแล้วคืนได้ (Refund-
able) หากบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี ไม่
สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) และสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ภายในระยะเวลาที่บริษัทเห็น
สมควร ตามที่อ้างถึงนั้น

● ค่าเสียหาย 50 ล.

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฟ้องร้องคดีตาม
กฎหมายเอาผิดกับผู้ขายทั้ง 4 คนโดย

ให้ชำระเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นบจก.ถาวร
เอ็นเนอร์ยีจำนวน 40 ล้านบาท และ
ค่าเสียหายจำนวน 10 ล้านบาท รวม
เป็น 50 ล้านบาทพร้อมด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีให้แก่
บริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ฝ่ายผู้ขาย
หุ้นและ/หรือ บจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี
ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่ง รง.4, PPA
และดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนให้แล้วเสร็จ ทุกรายการ ภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท
แล้ว และพินกำหนดเวลาดังกล่าวฝ่าย
ผู้ขายหุ้น และบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี
ก็ยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
บริษัท จึงได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
และใช้สิทธิเรียกเงินมัดจำค่าหุ้นคืน
จากฝ่ายผู้ขายตามสัญญาแต่ผู้ขายเพิก
เฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่บริษัท

อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการใช้สิทธิ
โดยชอบธรรมตามกฎหมาย เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้
ดำเนินการยื่นฟ้องคดีตามกฎหมาย
กับผู้ขายทั้ง 4 คน ต่อศาลแพ่ง เป็น
คดีหมายเลขดำที่ พ.780/2561 และ
หากบริษัท มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ
คดีนี้เป็นประการใดแล้ว บริษัทจะ
ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบในโอกาส
ต่อไป ☺